



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"วิจิตร" ینگสูตรคัดเลือกนักศึกษาปี'51

ใช้ผลสัมฤทธิ์.ม.ปลาย-คะแนน โอนเน็ต ปีแรกเล็งสัดส่วนผลเรียน60%ต่อ40%

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศช.) ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ว่า ตนได้ฝากผู้บริหาร สทศ.ดำเนินการในหลายเรื่อง อาทิ ขอให้เร่งแก้ภาพลักษณ์ที่ประชาชนไม่เชื่อถือและไม่มั่นใจการทำงาน ของ สทศ. โดยเร่งด่วน อันเนื่องมาจากปัญหาการตรวจสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอนเน็ต และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือ เอเน็ต ใช้ประกอบการสมัครรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษาที่ผ่านมา เพราะหากนักเรียนและผู้ปกครองไม่เชื่อถือก็จะทำงานไม่ได้ นอกจากนี้ได้ขอให้ สทศ. จัดทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาอื่นด้วย เช่น การทดสอบแต่ละช่วงชั้นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า การจัดการศึกษาที่ผ่านมา มีผลเป็นอย่างไรบ้าง เพราะถ้าให้โรงเรียนจัดสอบเอง สังคมจะไม่เชื่อถือ เนื่องจากเห็นว่าบางโรงเรียนไม่มีมาตรฐาน ดังนั้น ถ้า สทศ. มีมาตรฐานกลางมาวัดก็จะสร้างความน่าเชื่อถือ

"ผมยังได้เสนอให้ สทศ. นำผลการสอบ โอนเน็ตมาถ่วงน้ำหนักกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะสะท้อนผลการเรียนของนักเรียนอย่างแท้จริง และจะช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาต่างๆ ได้ เช่น การกวดวิชา และโรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน และยังสามารถนำผลการถ่วงน้ำหนักนี้ไปใช้ในการสมัครรับคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ทันที เพราะสังคมจะมีความเชื่อมั่นในผลที่ออกมา ซึ่งผมว่าน่าจะนำไปใช้ได้ในปีการศึกษา 2551 โดยจะต้องพิจารณาสัดส่วนค่าน้ำหนักของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนสอบโอนเน็ตว่าจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ เช่น ปีแรกอาจใช้สัดส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 60% โอนเน็ต 40% และในปีต่อไปใช้สัดส่วน 50% ต่อ 50% เป็นต้น ซึ่งผมจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง

โดยจะให้ค้ำน้ำหนักผลการสอบของโรงเรียนเป็นหลัก เพราะไม่ใช่การประเมินผลการสอบเพียงอย่างเดียว แต่จะมีส่วนอื่นๆ เกี่ยวข้องด้วย เช่น การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ซึ่งวัดไม่ได้ด้วยข้อสอบ ทั้งนี้ ผมคิดว่าเรื่องนี้สามารถทำได้เร็ว เพราะไม่กระทบกับโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนต้องจัดสอบปกติอยู่แล้ว และ สทศ. ก็สอบโอเน็ตอยู่แล้วด้วย เพียงแต่ต้องบริหารจัดการให้ดีขึ้น" รมว.ศธ.กล่าว

นางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการบริหาร สทศ.มีมติให้จัดสอบโอเน็ต 1 ครั้งต่อปี และนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในปีนี้จะต้องจบในปีการศึกษา 2549 หรือผู้ที่จบก่อนปีการศึกษา 2549 แต่ไม่เคยเข้าสอบ โอเน็ต โดยการสอบประจำปีการศึกษา 2550 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2549 ส่วนองค์ประกอบแอดมิสชันส์ประจำปีการศึกษา 2550 ยังคงเป็นไปตามสัดส่วนเมื่อปีการศึกษา 2549 และสำหรับองค์ประกอบแอดมิสชันส์ปีการศึกษา 2551 นั้น หากพบว่าการดำเนินการในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อาจจะเพิ่มสัดส่วนของผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ GPA และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ GPAX

นางอุทุมพรกล่าวต่อว่า สำหรับปีการศึกษา 2552 ทราบว่า ขณะนี้ ทปอ.ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วว่า จะใช้แนวทางใด แต่คงต้องรอเป็นมติ ทปอ. ในวันที่ 15 มกราคม 2550 อย่างไรก็ตาม ในส่วนความรับผิดชอบของ สทศ.จะจัดสอบโอเน็ต และเอเน็ต 8 กลุ่มสาระวิชา และจัดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาเฉพาะให้กับมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้ ทปอ.จะจัดตั้งหน่วยงานกลางอาจเป็นในรูปแบบของสมาคมหรือมูลนิธิ ทำหน้าที่ในการรับสมัครแทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)